

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2022**

1. Sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Với sự cầu thị và mong muốn tập hợp những ý tưởng mang tính chiều sâu, đại diện cho trí tuệ của cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh hy vọng sẽ nhận được những ý tưởng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh về Slogan của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi Slogan về Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (dongthap.gov.vn), mục Sáng tác Slogan tỉnh Đồng Tháp năm 2023 hoặc hộp thư điện tử: congthongtin@dt.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 10/12/2022, Ban Biên tập sẽ tổng hợp và trình lãnh đạo tỉnh cho ý kiến. Tổ chức, cá nhân có Slogan được chọn sẽ nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc An Hữu – Cao Lãnh

Xác định đây là công trình cao tốc trọng điểm của tỉnh và có nguồn vốn đầu tư lớn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các bộ phận có liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc của dự án, cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo khởi công theo mục tiêu đề ra (dự kiến 30/4/2023).

Bí thư Tỉnh ủy thống nhất theo ý kiến của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh là nghiên cứu nâng giá bồi thường một số loại cây trồng cho phù hợp và sớm thống nhất phương án bồi thường, phê duyệt trong tháng 12.

Hai địa phương có dự án đi qua (huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười) đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hạ tầng, phương án bố trí nền tái định cư để người dân ổn định cuộc sống – Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Sa Đéc

Cử tri thành phố Sa Đéc nêu lên một số khó khăn như tình hình phân róm, nguyên liệu đầu vào phục vụ trồng hoa kiểng tăng cao; khan hiếm xăng dầu; tình hình triều cường dâng cao ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm v.v. vẫn còn diễn ra.

Gửi gắm nhiều kỳ vọng đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, cử tri mong muốn các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949